

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายหน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และ รวบรวมรายงานผลระดับมหาวิทยาลัย	ผู้กำกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญตามความต้องการของประเทศ					
เป้าประสงค์ 1.5 อาจารย์มีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะ และมีความก้าวหน้าทางตำแหน่งทางวิชาการ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตวิชาชีพชั้นสูง	1.5.1 อัตราส่วนของบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการ - อาจารย์ คำนวณหนัก 0.40 คะแนน - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำนวณหนัก 0.60 คะแนน - รองศาสตราจารย์ คำนวณหนัก 0.80 คะแนน - ศาสตราจารย์ คำนวณหนัก 1.00 คะแนน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	มหาวิทยาลัย (55)	สนอ. (หน่วยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)	รองฯ บริหาร
เป้าประสงค์ 1.6 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่าย และช่องทางในการระดมทุนเพื่อจัดการศึกษา	1.6.1 อัตราส่วนของเงินสนับสนุนต่อค่าเป็นกา	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	มหาวิทยาลัย (10)	สนอ. (กองนโยบายและแผน)	รองฯ บริหาร
เป้าประสงค์ 1.7 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ	1.7.1 จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ	รางวัล	มหาวิทยาลัย (50)	สสว สนอ (กองพัฒนานักศึกษา)	รองฯ วิชาการ รองฯ พัฒนานักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางความยั่งยืน มุ่งสู่ Smart University					
เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการให้บริการที่รวดเร็วในการให้บริการนักศึกษา และ	4.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	คะแนน	มหาวิทยาลัย (4) สนอ. (4)	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)	รองฯ ยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีทุกคน
เป้าประสงค์ 4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นผลงาน และส่งเสริมบุคลากรให้ก้าวหน้าในสายงาน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	4.2.1 ระดับความสุขในการทำงาน	คะแนน	มหาวิทยาลัย (4) สนอ. (4)	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)	รองฯ บริหาร รองอธิการบดีทุกคน
	4.2.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ	ร้อยละ	มหาวิทยาลัย(ร้อยละ 80) สนอ. (ร้อยละ 80)	สำนักงานอธิการบดี (งานบริหารทรัพยากรบุคคล)	รองฯ บริหาร รองอธิการบดีทุกคน
	4.2.3 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่ง ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/ตำแหน่งที่สูงขึ้น	คน	มหาวิทยาลัย (10) สนอ. (1)	สำนักงานอธิการบดี (หน่วยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)	รองฯ บริหาร รองอธิการบดีทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายหน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และ รวบรวมรายงานผลระดับมหาวิทยาลัย	ผู้กำกับ
เป้าประสงค์ 4.3 มหาวิทยาลัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามแนวทางความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (SDG, UI Green)	4.3.1 ผลการจัดอันดับ UI Green Metrics World University Ranking	อันดับ	มหาวิทยาลัย (ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น)	สำนักงานอธิการบดี (งานอาคารสถานที่)	รองฯ ยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีทุกคน
	4.3.2 ผลการจัดอันดับ THE Impact Rankings	อันดับ	มหาวิทยาลัย (ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น)	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)	รองฯ ยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีทุกคน
	4.3.3 ผลการจัดอันดับ Webometric	อันดับ	ดำเนินงานตามเกณฑ์ Webometric	สำนักคอมพิวเตอร์	รองฯ ยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีทุกคน
เป้าประสงค์ 4.4 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย	4.4.1 รายได้สุทธิจากการให้บริการกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา และดอกเบี้ยจากการลงทุน)	ล้านบาท	มหาวิทยาลัย (17)	สำนักงานอธิการบดี (งานการเงินและบัญชี)	รองฯ บริหาร รองอธิการบดีทุกคน